

**LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **097 9/LĐTM-QHQT**
V/v mời tham dự Khóa đào tạo Nâng cao kiến thức
về Halal trong ngành thực phẩm và các lĩnh vực liên
quan đến công nghiệp chế biến

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Đơn vị / Doanh nghiệp

Thị trường Hồi giáo là một trong những thị trường lớn nhất và đang phát triển nhanh chóng trên toàn cầu. Với hơn 2 tỷ người Hồi giáo trên thế giới, thị trường này có tiềm năng lớn cho các doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, để tiếp cận và thành công trên thị trường này, các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ về các tiêu chuẩn và quy định của người Hồi giáo, đặc biệt là tiêu chuẩn Halal.

Trên cơ sở đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI phối hợp cùng Công ty TNHH Halal Quốc gia Việt Nam – VNH có kế hoạch tổ chức: Khóa đào tạo **“Nâng cao kiến thức cho doanh nghiệp về Halal trong ngành thực phẩm và các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp chế biến”**. Công ty Halal Quốc gia Việt Nam – VNH, là một đơn vị được công nhận tại Việt Nam, được thành lập từ 2016, đã có nhiều năm hoạt động tích cực trong lĩnh vực đào tạo về tiêu chuẩn và dịch vụ Halal. Các chứng nhận do VNH cấp có hiệu lực và được công nhận quốc tế, có thể xuất khẩu đến hầu hết các khu vực thị trường Hồi giáo lớn như: Malaysia, Indonesia, Singapore, UAE, Ả rập Xê út, v.v...

Thời gian: 26.7.2024 (cả ngày).

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 7, VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung của khóa học không chỉ giới thiệu tổng quan về thị trường Hồi giáo mà còn trình bày những nét chính trong văn hóa tiêu dùng của người Hồi giáo, các yếu tố liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật cần đặc biệt lưu ý khi đăng ký chứng nhận Halal tương ứng với từng khu vực thị trường cụ thể. Chương trình chi tiết và hồ sơ giảng viên đính kèm.

VCCI kính mời Quý Đơn vị / Doanh nghiệp quan tâm cử đại diện đăng ký tham dự khóa học. Về chi phí tham dự: 1.100.000 VNĐ/ học viên (đã bao gồm VAT). Hình thức thanh toán: Doanh nghiệp thanh toán bằng hình thức chuyển khoản về tài khoản của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thông tin chi tiết, Quý Đơn vị / Doanh nghiệp tham khảo trong form đăng ký đính kèm hoặc vui lòng liên hệ: A. Đức Anh – Ban Quan hệ quốc tế, VCCI – Di động: 0902122512 – Email: anhtd@vcci.com.vn. **Thời hạn đăng ký: trước ngày 15.7.2024.**

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý Đơn vị / Doanh nghiệp ./. *Mmm*

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VT, QHQT

**TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUAN HỆ QUỐC TẾ**

**BAN
CHẤP HÀNH**

Nguyễn Tuấn Hải